

# กิจกรรม กัญตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

พ.ต.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรจุ  
รองเลขาธิการ กัญตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เพื่อเป็นพลังสนับสนุนวิชาชีพให้เดินไปข้างหน้า กัญตแพทยสมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่นจัดบริการงานประชุมในราคาประหยัดให้สมาชิกได้อัพเดทความรู้ทั้งรูปแบบ Onsite และ online “งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 กัญตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย” ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ Centara Grand at Central World ครั้งนี้เป็นงานใหญ่เป็นพิเศษ กับงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ขึ้นแบบเหมาชั้น 22 ทั้งชั้น กับบริษัทผู้ค้ากว่า 89 บริษัท ส่วนการบรรยายวิชาการปีนี้ มีความพิเศษที่มีการจัดการประชุมเนื่องในโอกาสฉลอง 55 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษอย่าง Higher Education Hub ที่รวบรวมข้อมูลหลักสูตร หลังปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวบรวมมาไว้ในที่เดียว รองรับทันตแพทย์ที่เพิ่งจบและกำลังมองหาเส้นทางอนาคต สำหรับงานประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าฟังบรรยายกว่า 1,342 ราย และมีผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านับรวมกว่า 5,967 ราย

มากไปกว่าการสนับสนุนด้านวิชาการ กัญตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยังได้มุ่งพัฒนาผู้นำทันตแพทย์ในอนาคตผ่านการจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษารางวัลหลวงวาจิวาฑฒัน รุ่นที่ 4 ให้แก่นักศึกษากัญตแพทยชั้นปีที่ 5 ที่มีภาวะความเป็นผู้นำและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จาก 13 สถาบัน เพื่อให้เป็นตัวอย่างให้แก่นิสิต นักศึกษากัญตแพทย์ในสถาบันของตน นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเด่น จากกองทุน ศ.อิสระ - ทพญ.ชนบพันธุ์ ยุคตะนันท์ ให้แก่นิสิตทันตแพทย์ดีเด่นจากคณะต่าง ๆ อีก 14 สถาบัน โดย ศ.ดร. นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณะบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล



เพื่อส่งเสริมความสำคัญของสุขภาพช่องปากในมุมมองของประชาชน และผู้บริหารประเทศ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้เชิญชวนองค์กรภาคีกว่า 50 องค์กร ร่วมจัดกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลกปี 2023 (World Oral Health Day 2023) ในวันที่ 20-31 มีนาคม 2566 โดยเปิดให้องค์กรภาคีร่วมสมัครและแข่งขันกันจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดการส่งข้อมูลและการเข้าถึงกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลกกว่า 2,800,000 ครั้ง ประเทศไทยได้ส่งกิจกรรมนี้ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมของ World Dental Federation ด้วย ในโอกาสการจัดงานประชุมนี้ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ยอดโพสต์ของคนในองค์กรสูงที่สุด ให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม 4 องค์กร อันดับ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย อันดับ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรางวัลชมเชย บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประเทศไทย

นอกจากกิจกรรมของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เอง เรายังได้เปิดพื้นที่ให้องค์กรในวิชาชีพอีก 3 แห่ง มาร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ ทันตแพทยสภา รับลงทะเบียน Application TDC Connect ซึ่งเป็น Application ที่เอาไว้ติดต่อทำธุรกรรมออนไลน์กับทันตแพทยสภา ตั้งแต่ยื่นทะเบียน เรียนหนังสือ ทำคะแนน CDEC ตลอดจนใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ได้มาจัดกิจกรรมจำหน่ายของที่ระลึก และ โครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ ได้มาจัดบูธเชิญชวนทันตแพทย์ร่วมกิจกรรมต้าน Smoking cessation อีกด้วย เรียกว่าว้าวสารและกิจกรรมแน่นมาก สำหรับงานประชุมวิชาการครั้งนี้ สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 116 จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 นี้ ที่เดิมที่ Centara Grand at Central World

ในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดงานประชุมวิชาการข้างต้น.. อีกหนึ่งภารกิจที่ทันตแพทยสมาคมฯ ดำเนินการได้พร้อม ๆ กัน คือ การเข้าร่วมประชุม the 44th Asia Pacific Dental Congress 2023 & 12th Hong Kong International Dental Expo and Symposium (44th APDC 2023 & 12th HKIDEAS) ที่จัดขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกว่า 27 ประเทศ และประเทศไทยได้มีโอกาสนำเสนอบทเรียนเรื่องสถานะสุขภาพช่องปากและระบบบริการ รวมถึงนโยบาย ปัญหาที่กำลังประสบและแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพช่องปากของไทยให้ประเทศอื่น ๆ ได้เรียนรู้ นอกจากนี้กิจกรรมด้านวิชาการ ยังมีการประชุมด้านงานธุรการ/บริหารจัดการสมาคมพันธ์ Asia Pacific Dental Federation (APDF) และงานเลี้ยงเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมทันตแพทย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย

สำหรับข่าวสารฉบับนี้ ฝ่ายเลขาฯ ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอสรุปความคืบหน้ากิจกรรมต่างๆ ไว้เพียงเท่านี้ ในฉบับหน้าจะได้นำข่าวความก้าวหน้าของสมาคมฯ และวิชาชีพมาฝากท่านสมาชิกต่อไป อย่าลืมติดตามกันนะคะ

